

Số: 55/TB-MTTQ-BTT

Phố Cò, ngày 10 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

Của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Chính quyền năm 2024

Thực hiện Luật MTTQ Việt Nam quy định trách nhiệm và quyền hạn của MTTQ các cấp tham gia xây dựng chính quyền.

Ủy ban MTTQ phường Phố Cò thông báo tới HĐND phường về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2024 như sau.

1. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, củng cố phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong năm 2024, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết, các ngày lễ lớn trong năm 2024; tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024) tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024); kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)...Phối hợp thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, Người cao tuổi nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Phối hợp triển khai tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tiếp tục triển khai thực hiện các Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII): Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam đối với công tác dân tộc” và Kết luận số 02-KL/ĐCT ngày 29/12/2015 về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo”. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”.

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, MTTQ đã phối hợp với các tổ

chức thành viên tích cực tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn phường, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện công tác Mặt trận, đảm bảo an toàn, an ninh mạng theo quy định.

Thực hiện chuyển đổi số, MTTQ thường xuyên tuyên truyền đến Ban công tác mặt trận, cán bộ và nhân dân sử dụng điện thoại thông minh để cài đặt ứng dụng C-Thái Nguyên, khai thác thông tin trên Webside, đặc biệt trên trang thông tin điện tử MTTQ, ứng dụng mạng xã hội để xử lý công việc hằng ngày; thành lập các nhóm Zalo để thuận tiện cho việc triển khai, báo cáo nắm bắt kịp thời các công việc phát sinh của cơ sở...

Công tác tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò người tiêu biểu, uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc luôn được cấp ủy đảng, MTTQ, các đoàn thể quan tâm tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương. Trong năm Ủy ban MTTQ đã phối hợp tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền (*01 hội nghị tuyên truyền về thực hiện cuộc vận động Xây dựng Đô thị văn minh với 120 người tham dự ở tổ dân phố Tân Mối*).

2. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh

2.1. Về thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Trong năm MTTQ phường đã phối hợp tổ chức 02 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thành phố khóa VIII và HĐND phường khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 02 cuộc đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để tiếp thu, trao đổi và trả lời trực tiếp, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của người dân với Nhân dân TDP 2A và TDP Tân Huyện. 01 cuộc đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND phường với thanh niên phường.

Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân tiếp tục được MTTQ quan tâm duy trì thường xuyên, đúng quy định. MTTQ phường. Tính đến 31/10/2024 Ủy ban MTTQ phối hợp UBND đã tiếp nhận 16 đơn (02 đơn từ năm 2023 chuyển sang), trong đó đã giải quyết xong 11 đơn, còn 05 đơn đang giải quyết, không có đơn khiếu nại tố cáo. Ban Thanh tra Nhân dân giám sát thu chi các khoản quỹ của 12/12 TDP, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức giám sát công trình đường bê tông TDP Tân Huyện và các công trình có nguồn đối ứng của Nhà nước.

2.2. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Tiếp tục thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên*”, trong đó chú trọng giám sát thường xuyên việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, gắn với giám sát việc thực hiện Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, Ban thường trực ủy ban MTTQ đã xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện.

Ủy ban MTTQ phường chỉ đạo kiện toàn Ban công tác mặt trận các tổ dân phố, nhiệm kỳ 2024 – 2026 và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029, tại Đại hội đã hiệp thương cử 39 vị Ủy viên ủy ban MTTQ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực và đoàn đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ thành phố Sông Công lần thứ IX.

2.3. Về hoạt động giám sát và phản biện xã hội

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường ban hành Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 21/2/2024 giám sát việc thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở và phản biện dự thảo, nghị quyết của HĐND - UBND phường về kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

3. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

MTTQ đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Mặt trận đồng thời tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Ủy ban MTTQ phường, Ban Công Mặt trận ở khu dân cư thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần, tính đại diện, tính tiêu biểu, thể hiện là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, tiêu biểu cho khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Trong năm, Ủy ban MTTQ đã cử 24 lượt cán bộ Mặt trận cơ sở và Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, công tác đối ngoại nhân dân và cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, công tác Dân tộc – Tôn giáo năm 2024.

MTTQ quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện đảm bảo nguyên tắc “hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động”; tăng

cường phát huy vai trò chủ trì của Mặt trận Tổ quốc các cấp kết nối, phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền, các ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trong thực nhiệm vụ công tác Mặt trận; hoạt động của MTTQ phường đã chú trọng chọn việc theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phát huy vai trò, thế mạnh của MTTQ và các tổ chức thành viên, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư.

4. Chương trình phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên

4.1. Hội Cựu Chiến binh phường

BCH Hội Cựu chiến binh phường đã tập trung chỉ đạo các chi hội tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đề ra, nội bộ đoàn kết thống nhất, luôn phát huy được vai trò chức năng của Hội, gương mẫu phát huy phẩm chất “*Bộ đội Cụ Hồ*”; tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 35 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, tham gia tiếng hát CCB thành Phố Sông Công đạt giải nhì toàn đoàn.

4.2. Đoàn Thanh niên

Đoàn thanh niên đã tổ chức các hoạt động xây dựng đoàn về tư tưởng, chính trị, tích cực hưởng ứng tháng hành động về Thanh niên, tham gia các chương trình tình nguyện và các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Tổ chức thành công giải giao lưu bóng đá Thanh niên phường Phố Cò năm 2024; tổ chức hội nghị đối thoại giữ gìn đồng chí Chủ tịch UBND phường với thanh niên và nhiều các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

4.3. Hội Liên hiệp Phụ nữ

Hội phụ nữ có 1639 hội viên, sinh hoạt tại 12 chi hội, trong năm đã kết nạp được 34 hội viên, hội thực hiện có hiệu quả các phong trào do Hội và cấp trên phát động, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, phối hợp tổ chức thành công cuộc thi sắp lễ dâng Mầu tại lễ hội đền Mầu Phố Cò năm 2024.

4.4. Hội Nông dân

Hội Nông dân có 553 hội viên, sinh hoạt tại 12 chi hội, trong năm đã kết nạp được 18 hội viên, tổ chức hội ngày càng vững mạnh, vận động hội viên tham gia sản xuất, tham gia các phong trào của địa phương, kiện toàn chức danh Phó chủ tịch Hội nông dân phường Phố Cò, nhiệm kỳ 2023-2028. Phối hợp với Ngân hàng chính sách tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế.

4.5. Các tổ chức xã hội

Với những kết quả thiết thực của các tổ chức thành viên như: Hội chữ thập đỏ với phong trào mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; Hội Người cao tuổi với phong trào tuổi cao gương sáng; Hội khuyến học với phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; Hội nạn nhân chất độc Da cam

DIOXIN, Hội cựu thanh niên xung phong tích cực trong công tác thăm hỏi động viên các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống đã phát huy được tinh thần đoàn kết, huy động được sức người, sức của trong hội viên và nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt công tác từ thiện, nhân đạo, chăm sóc người cao tuổi, thực hiện chính sách người có công, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo cuộc sống, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên đây là thông báo xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ phường Phố Cò năm 2024./.

Nơi nhận :

- UB MTTQ thành phố;
- TT Đảng ủy - HĐND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ 12;
- Lưu: MT.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**



Đặng Phương Hồng

